
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
  สมยัวิสามญั สมยัท่ี  1 ประจาํปี พ.ศ. 2561 
วนัท่ี  14  กนัยายน 2561  เวลา  10.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 

รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ  –  สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
นายพนูลาภ  ไชยสงคราม 
นายประจวบ  วงัหิน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
นายวิทยา  มณี 
นายทวีพร  มีสุข 
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายจกัรี  ชุมนาค 
นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  4 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
วิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
สุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
วิทยา  มณี 
ทวีพร  มีสุข 
ฉตัรชยั  ชุมทอง 
จกัรี  ชุมนาค 
สุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม 1. นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
2. นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. นางภทัธณี  ยงัช่วย ตาํแหน่ง หวัหนา้สาํนกัปลดั  ภทัธณี  ยงัช่วย 
2. นายนพนนัท ์ บวัซิม    ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองช่าง  นพนนัท ์ บวัซิม 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น 
  เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1  
ประจาํปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
          
 
 

 /ระเบียบวาระ... 
 
 

สาํเนา 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2 ลากิจ ,นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน์ 
  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 6 ลากิจ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 

สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2561  เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมด้วย มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม

รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ 11   เสียง    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี    งดออก

เสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอทราบ 

3.1 เร่ืองผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวช้ีวดัและ      
ค่าเป้าหมายขั้นตํ่ามาตรฐานการจดับริการสาธารณะของอบต.เขาขาว 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลดั อบต. ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย ์แซ่ล่ิม ตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่ อปท (ก.ก.ถ.)ไดพ้ฒันาระบบการ
ปลดั อบต.เขาขาว ประกนัคุณภาพการจดับริการสาธารณะของ อบต. ดว้ยวิธีการประเมินตนเอง 

(Self Assessment ) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อกระตุน้อบต. พฒันาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหนา้ท่ี และภารกิจท่ีไดรั้บการ
ถ่ายโอนตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่ อปท.ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บความพึงพอใจจากประชาชน ซ่ึงก.ก.ถ. ไดพ้ิจารณา
คดัเลือกเกณฑช้ี์วดั สาํหรับใชป้ระเมิน อบต.ในปี 2560  จาํนวน 6 ดา้น 209 ตวัช้ีวดั 
คือ ดา้นท่ี  1โครงสร้างพื้นฐาน  
ดา้นท่ี  2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ดา้นท่ี 3 การจดัระเบียบสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ดา้นท่ี 4 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
ดา้นท่ี 5 การบริหารการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นท่ี 6 ศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
อบต.เขาขาว ไดร้วบรวมขอ้มูลตามแบบติดตามประเมินผลส่งใหส้าํนกังาน ก.ก.ถ. 
ทางระบบออนไลน์ WWW.odloc.go.th เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงขอรายงานต่อท่ี
ประชุมสภา อบต.เขาขาวทราบ และทั้งน้ีไดแ้จง้ผลการประเมินใหป้ระชาชนทราบ
ดว้ยแลว้ทางเวบ็ไซด์ ของอบต.เขาขาว เพื่อประชาชนจะไดรั้บทราบขอ้มูลผลการ
ปฏิบติังานของอบต. และอบต.สามารถนาํขอ้มูลจากการติดตามประเมินผลตาม
เกณฑ์ช้ีวดั ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจดับริการสาธารณะ และพฒันา
คุณภาพการจดับริการสาธารณะต่อไป 

       /มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  รับทราบผลการประเมินตนเองการจดับริการสาธารณะฯ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ  4.1 เร่ืองขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย แผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง 

ประเภทเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 821,900 บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค จาํนวน 2 รายการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ท่ี 1 บา้นหนองยูง

จาํนวน 529,000 บาท 
2. โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นทอนปรางค ์หมู่ท่ี 6 บา้นหวา่งคลอง 

จาํนวน 292,900 บาท 
   ขอเชิญปลดั อบต. ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต.เขาขาว ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม ดว้ยราษฎรหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 6  ไดป้ระสบปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทาง 
ปลดั อบต.เขาขาว สัญจรไปมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ท่ี 6 ราษฎรหลายครัวเรือนตอ้งใช้ถนน

เดินทางไปประกอบอาชีพกรีดยาง ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อเป็นการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จากหมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุจาํนวน 821,900 บาท ไป
ตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค จาํนวน 2 รายการ คือ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ท่ี 1 บา้นหนองยูง

จาํนวน 529,000 บาท 
2. โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นทอนปรางค ์หมู่ท่ี 6 บา้นหวา่งคลอง 

จาํนวน 292,900 บาท 
 สาํหรับรายละเอียดโครงการเป็นไปตามแบบแปลนท่ีทางอบต.กาํหนด ซ่ึงไดแ้จก

ให้กับท่านสมาชิกฯ ทุกท่านแลว้ ซ่ึงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายคร้ังน้ีเป็น
อาํนาจของสภา อบต.เขาขาว จึงขอใหท้างสภา.อบต. ไดพ้ิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบา้งหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ี
ประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ   11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   งดออก
เสียง  ไม่มี 

ประธานสภาฯ 4.2 เร่ืองขออนุมติักนัเงินงบประมาณ จาํนวน 2 โครงการ จาํนวนเงิน 821,900 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
 
         /1.โครงการ... 
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1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ท่ี 1 บา้นหนองยูง
จาํนวน 529,000 บาท 

2. โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นทอนปรางค ์หมู่ท่ี 6 บา้นหวา่งคลอง 
จาํนวน 292,900 บาท 

 ขอเชิญปลดั อบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต.เขาขาว ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา ร 
ปลดั อบต.เขาขาว เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท . พ .ศ. 2547และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง      

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ข้อ  59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไปอีกให ้
อปท.รายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงคาด
ว่าโครงการทั้ง 2 ไม่สามารถก่อหน้ีผกูพนัไดท้นัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขอ
อนุมติักนัเงินต่อสภา อบต.เขาขาว จาํนวน 2 โครงการคือ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ท่ี 1 บา้นหนองยูง

จาํนวน 529,000 บาท 
2. โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นทอนปรางค ์หมู่ท่ี 6 บา้นหวา่งคลอง 

จาํนวน 292,900 บาท 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการกนัเงินเพิ่มเติมหรือไม่ 

หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหก้นัเงินงบประมาณฯ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5               เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน ๆ มีท่านสมาชิกฯ จะอภิปรายหรือสอบถามเร่ืองอะไรเชิญ

ไดค้รับ  
นายฉตัรชยั ชุมทอง ผมตอ้งขอขอบคุณท่านปลดั ,สมาชิกฯ ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบโอนเงิน 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 งบประมาณใหก้บัทางหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 6 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หมู่ท่ี 6 นั้น ชาวบา้น

ประสบความเดือดร้อน เพราะหลายครัวเรือนตอ้งใชถ้นนสายหมู่ท่ี 6 ในการ
เดินทางไปกรีดยาง 

นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม มีเร่ืองแจง้ใหท่้านสมาชิกฯ ทราบ 
ปลดั อบต.เขาขาว 1. การจดังานประเพณีลากพระ อาํเภอหว้ยยอด คร้ังท่ี 15 ประจาํปี 2561 กาํหนดจดั

งานวนัท่ี 25 -27 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลตาํบลหว้ยยอด สาํหรับ อบต.เขาขาว กไ็ด้
มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับวดัโคกแค จาํนวน 50,000 บาท เพื่อนําไป
ตกแต่งเรือพระ เพื่อเป็นการอนุรักษไ์วซ่ึ้งประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงามใหค้งอยูต่่อไป 

 
 
         /2.โครงการ... 



-5- 
 

 2. โครงการเน็ตประชารัฐ ซ่ึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกับ TOT ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการขยาย
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้เขา้ถึงหมู่บา้นเป้าหมายในพ้ืนท่ีห่างไกล ท่ียงัไม่มีโอกาส
เขา้ถึงบริการของภาครัฐ สาํหรับใชป้ระโยชน์ในชุมชนโดยไม่มีค่าใชจ่้าย ซ่ึงหมู่ท่ี 
6 ตาํบลเขาขาว ไดรั้บการติดตั้งเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คงจะเป็นประโยชน์กบัพี่
นอ้งประชาชน นกัเรียนนกัศึกษา 

 3. การรณรงค์ขับเคล่ือนแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย อาํเภอห้วยยอด   
ปลอดโฟม (No Foam) มีนโยบายรณรงคส่์งเสริมไม่ให้มีการใช้ผลิตภณัฑ์บรรจุ
อาหารท่ีทาํจากโฟม เพื่อลดปริมาณขยะจากกล่องโฟม เลือกใช้ผลิตภณัฑ์บรรจุ
อาหารท่ีมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทุกภาคส่วน
จะตอ้งมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน 

 4. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดข้อรับพระราชทานผา้กฐิน ประจาํปี 2561 
เพื่อนาํไปถวายพระสงฆจ์าํพรรษา ณ พระอารามหลวง วดัโสธรวรารามวรวิหาร 

 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 จึงขอเชิญ
ชวนทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกศุล ตามกาํลงัศรัทธา 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิด
การประชุม และขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม   ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  
 

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   
 
 
 
 
 
 



 


